

ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคณะกรรมการบริษัท
(Privacy Notice for Employee)

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (“รฟฟท.”) จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น กรรมการของ รฟฟท. และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ข้อ ๑. คำนิยาม

คำนิยาม	ความหมาย
“ข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”	หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
“ฐานทางกฎหมาย”	หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท”	หมายถึง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรียกโดยย่อว่า “รฟฟท.” หรือใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า “S.R.T. Electrified Train Company Limited” เรียกโดยย่อว่า “SRTET”
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“ผู้บริหาร”	หมายถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“พนักงาน”	หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“การรถไฟแห่งประเทศไทย”	หมายความว่า การรถไฟซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔

ข้อ ๒. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ รฟพท. เก็บรวบรวม

รฟพท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามความจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของ รฟพท. ที่แจ้งในประกาศฉบับนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ข้อมูลระบุตัวตน	ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัญชีธนาคาร การศึกษา น้ำหนัก-ส่วนสูง ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน อีเมลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนรถ รูปภาพใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น User name /password, Cookies IP address, GPS Location ฯลฯ เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ	ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัว ทะเบียนบ้าน และข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน	ได้แก่ ประวัติของกรรมการ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบัน ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน แผนกที่สังกัด สถานที่ทำงาน อีเมลของสำนักงานซึ่งระบุชื่อของคณะกรรมการ เป็นต้น
ข้อมูลตามเอกสารแนบ	ได้แก่ นามบัตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เป็นต้น
ข้อมูลอื่น ๆ	ได้แก่ ทักษะในการทำงาน ประสบการณ์และประวัติการทำงาน สถานที่ทำงานเก่าและปัจจุบัน ระยะเวลาการทำงานในอดีตถึงปัจจุบัน ตำแหน่งงานและเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สมัครงาน หมายเลขใบสมัคร เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว	ได้แก่ เชื้อชาติ ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์ พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ความคิดเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา/ลายนิ้วมือ ฯลฯ เป็นต้น

หมายเหตุ กรณีที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอื่นใด หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ รฟพท. เก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงกรณีที่ท่านนำข้อมูลของบุคคลดังกล่าวมาเปิดเผยต่อ รฟพท. รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

๓. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

รฟพท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

แหล่งที่มา	ช่องทางข้อมูล
จากตัวท่านเองโดยตรง	โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none">ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านผู้ประสานงาน/เลขานุการ เป็นต้นผ่านทางเอกสาร ได้แก่ ประวัติของกรรมการ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน นามบัตร หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการหรือการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับ รฟพท. เป็นต้นผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ แอปพลิเคชันสนทนาส่วนตัว เช่น Line เป็นต้น
จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม	<ul style="list-style-type: none">ได้แก่ ผู้ประสานงานหรือเลขานุการผู้ได้รับมอบหมายประสานงานแทนผู้กระทำการแทนหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นสาธารณะตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

๔. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

รฟพท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้เท่านั้น หาก รฟพท. มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ รฟพท. จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึง รฟพท. จะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ รฟพท. ต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	ฐานทางกฎหมาย
๑. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป <ul style="list-style-type: none">เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	ฐานทางกฎหมาย
ปฏิบัติกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๒. เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการ การพิจารณา การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามหลักเกณฑ์ แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๓. เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ/หรือ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ให้ทำหน้าที่อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มอบหมาย	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๔. เพื่อการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการอื่นใน คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานอื่น ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๕. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ในกรณีบริษัท (รฟพท.) มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือ คำสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย โดย รฟพท. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เช่น การแจ้งข้อเท็จจริง รวมถึงการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตามกฎหมาย	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	ฐานทางกฎหมาย
<p>๖. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การดูแลอำนวยความสะดวกคณะกรรมการ การบริหารงานทั่วไปภายในองค์กรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการ การนัดหมายและงานประชุม งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม งานด้านความปลอดภัย การจัดเก็บ รวบรวม และการบริหารระบบข้อมูล การดำเนินกิจการและการจัดการบริษัท รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ - เพื่อปฏิบัติตามสัญญา <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง - เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคณะกรรมการ - เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การจ่ายค่าตอบแทน

๕. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

รฟฟท. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายกระทำการแทนหรือนิติบุคคลที่กระทำการในนาม รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในการแต่งตั้งและการดำเนินการของคณะกรรมการและอนุกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ท่านหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายกระทำการแทนหรือนิติบุคคลที่กระทำการในนามอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ในบางกรณี

๖. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ในบางกรณี รฟฟท. อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้

- บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใน รฟฟท. ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของ รฟฟท. ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

– ลูกค้า คู่ค้าของ รฟพท. เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจบริษัท ที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของ รฟพท. หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญอื่นจากหน่วยงานภายนอก รฟพท.

– บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือ รฟพท. ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง

– บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงไว้ในเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

– องค์กรหรือหน่วยงานฝึกรอบรภายนอก

– หน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานทูต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจ เป็นต้น

– หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถานพยาบาล เป็นต้น

– พนักงานตำรวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการระงับข้อพิพาท

– บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในบางกรณี รฟพท. มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศให้แก่ บริษัทในกลุ่ม ในเครือหรือองค์กรอื่นใดที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงลูกค้าหรือคู่ค้าอยู่ต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นด้วย โดย รฟพท. จะตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้นกำหนด หาก รฟพท. จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานคุ้มครองส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายหรือกรณียังไม่มีกฎหมายกำหนดรับรองเรื่องมาตรฐานดังกล่าว รฟพท. จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้การส่งหรือโอนดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่เป็น จำเป็น หรือการจัดการให้มีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยังคงสามารถบังคับตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด

๗. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

๗.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ

รฟพท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

– รฟพท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และหลังจากท่านพ้นจากสถานะการเป็นบุคลากรของ รฟพท. เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี

– กรณีข้อมูลลายฝ่ามือ/ใบหน้า รพพท. จะลบหรือทำลายภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ท่านพ้นจากสถานะการเป็นบุคลากรของ รพพท.

๗.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

รพพท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ รพพท. หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ รพพท. โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๘. สิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ รพพท. เก็บรวบรวมไว้ ดังนี้

๘.๑ สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่ รพพท. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

๘.๒ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้ รพพท. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้ รพพท. เปิดเผยแพร่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ รพพท. ให้แก่ท่านได้

๘.๓ สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ รพพท. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเองได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๔ สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ รพพท. ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๕ สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ รพพท. ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๖ สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ รพพท. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๗ สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้ รพพท. แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้

๘.๘ สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ รฟพท. หรือพนักงานหรือผู้รับจ้างของ รฟพท. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่ รฟพท. ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของ รฟพท. ซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ในกรณีที่ รฟพท. ไม่อาจทำตามคำขอของท่านได้ รฟพท. จะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกับคำตอบสนองดังกล่าว

๙. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

รฟพท. ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควร โดยประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ รฟพท. หรือเกี่ยวกับประกาศ ฯ นี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)

ที่อยู่ : อาคารสถานีกลางบางซื่อ เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

Call Center : ๐-๒๔๘๑-๕๑๐๐

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

Email : info.pdpa@srtet.co.th

Phone : ๐-๒๔๘๑-๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๓๑๓

กรณีให้คำแนะนำ ทิชช ร้องเรียน ในเรื่องอื่นๆ

Website : <https://www.srtet.co.th/th/suggestion>

ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคณะกรรมการการบริษัท
(Privacy Notice for Employee)

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (“รฟฟท.”) จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น กรรมการของ รฟฟท. และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ข้อ ๑. คำนิยาม

คำนิยาม	ความหมาย
“ข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”	หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
“ฐานทางกฎหมาย”	หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัท”	หมายถึง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรียกโดยย่อว่า “รฟฟท.” หรือใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า “S.R.T. Electrified Train Company Limited” เรียกโดยย่อว่า “SRTET”
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“ผู้บริหาร”	หมายถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“พนักงาน”	หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“การรถไฟแห่งประเทศไทย”	หมายความว่า การรถไฟซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔

ข้อ ๒. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ รฟพท. เก็บรวบรวม

รฟพท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามความจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของ รฟพท. ที่แจ้งในประกาศฉบับนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ข้อมูลระบุตัวตน	ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัญชีธนาคาร การศึกษา น้ำหนัก-ส่วนสูง ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน อีเมลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนรถ รูปภาพใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น User name /password, Cookies IP address, GPS Location ฯลฯ เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ	ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัว ทะเบียนบ้าน และข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน	ได้แก่ ประวัติของกรรมการ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งการทำงานในปัจจุบัน ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน แผนกที่สังกัด สถานที่ทำงาน อีเมลของสำนักงานซึ่งระบุชื่อของคณะกรรมการ เป็นต้น
ข้อมูลตามเอกสารแนบ	ได้แก่ นามบัตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เป็นต้น
ข้อมูลอื่น ๆ	ได้แก่ ทักษะในการทำงาน ประสบการณ์และประวัติการทำงาน สถานที่ทำงานเก่าและปัจจุบัน ระยะเวลาการทำงานในอดีตถึงปัจจุบัน ตำแหน่งงานและเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สมัครงาน หมายเลขใบสมัคร เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว	ได้แก่ เชื้อชาติ ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์ พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ความคิดเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา/ลายนิ้วมือ ฯลฯ เป็นต้น

หมายเหตุ กรณีที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอื่นใด หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ รฟพท. เก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงกรณีที่ท่านนำข้อมูลของบุคคลดังกล่าวมาเปิดเผยต่อ รฟพท. รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

๓. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

รฟฟท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

แหล่งที่มา	ช่องทางข้อมูล
จากตัวท่านเองโดยตรง	โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none">ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านผู้ประสานงาน/เลขานุการ เป็นต้นผ่านทางเอกสาร ได้แก่ ประวัติของกรรมการ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน นามบัตร หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการหรือการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับ รฟฟท. เป็นต้นผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ แอปพลิเคชันสนทนาส่วนตัว เช่น Line เป็นต้น
จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม	<ul style="list-style-type: none">ได้แก่ ผู้ประสานงานหรือเลขานุการผู้ได้รับมอบหมายประสานงานแทนผู้กระทำการแทนหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นสาธารณะตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

๔. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

รฟฟท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้เท่านั้น หาก รฟฟท. มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ รฟฟท. จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึง รฟฟท. จะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ รฟฟท. ต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	ฐานทางกฎหมาย
๑. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป <ul style="list-style-type: none">เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	ฐานทางกฎหมาย
ปฏิบัติกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๒. เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการ การพิจารณา การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามหลักเกณฑ์ แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๓. เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ/หรือ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ให้ทำหน้าที่อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มอบหมาย	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๔. เพื่อการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการอื่นใน คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานอื่น ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
๕. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ในกรณีบริษัท (รฟพท.) มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือ คำสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย โดย รฟพท. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เช่น การแจ้งข้อเท็จจริง รวมถึงการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตามกฎหมาย	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม	ฐานทางกฎหมาย
<p>๖. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การดูแลอำนวยความสะดวกคณะกรรมการ การบริหารงานทั่วไปภายในองค์กรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการ การนัดหมายและงานประชุม งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศ งานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม งานด้านความปลอดภัย การจัดเก็บ รวบรวม และการบริหารระบบข้อมูล การดำเนินกิจการและการจัดการบริษัท รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด</p>	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ - เพื่อปฏิบัติตามสัญญา <p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง - เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคณะกรรมการ - เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การจ่ายค่าตอบแทน

๕. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

รฟฟท. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายกระทำการแทนหรือนิติบุคคลที่กระทำการในนาม รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในการแต่งตั้งและการดำเนินการของคณะกรรมการและอนุกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ท่านหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายกระทำการแทนหรือนิติบุคคลที่กระทำการในนามอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ในบางกรณี

๖. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ในบางกรณี รฟฟท. อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองค์กรใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้

- บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใน รฟฟท. ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของ รฟฟท. ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

– ลูกค้า คู่ค้าของ รฟพท. เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจบริษัท ที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของ รฟพท. หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญอื่นจากหน่วยงานภายนอก รฟพท.

– บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือ รฟพท. ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนของบริษัทดังกล่าวข้าง

– บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงไว้ในเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

– องค์กรหรือหน่วยงานฝึกรอบรภายนอก

– หน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานทูต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจ เป็นต้น

– หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถานพยาบาล เป็นต้น

– พนักงานตำรวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการระงับข้อพิพาท

– บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในบางกรณี รฟพท. มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศให้แก่ บริษัทในกลุ่ม ในเครือหรือองค์กรอื่นใดที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงลูกค้าหรือคู่ค้าอยู่ต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นด้วย โดย รฟพท. จะตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้นกำหนด หาก รฟพท. จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานคุ้มครองส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายหรือกรณียังไม่มีความหมายกำหนดรับรองเรื่องมาตรฐานดังกล่าว รฟพท. จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้การส่งหรือโอนดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่เป็น หรือการจัดการให้มีมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยังคงสามารถบังคับตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด

๗. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

๗.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ

รฟพท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

– รฟพท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และหลังจากท่านพ้นจากสถานะการเป็นบุคลากรของ รฟพท. เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี

– กรณีข้อมูลลายฝ่ามือ/ใบหน้า รฟพท. จะลบหรือทำลายภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ท่านพ้นจากสถานะการเป็นบุคลากรของ รฟพท.

๗.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

รฟพท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ รฟพท. หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ รฟพท. โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๘. สิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ รฟพท. เก็บรวบรวมไว้ ดังนี้

๘.๑ สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่ รฟพท. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

๘.๒ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้ รฟพท. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้ รฟพท. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ รฟพท. ให้แก่ท่านได้

๘.๓ สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ รฟพท. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเองได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๔ สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ รฟพท. ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๕ สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ รฟพท. ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๖ สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ รฟพท. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

๘.๗ สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้ รฟพท. แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้

๘.๘ สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ รฟพท. หรือพนักงานหรือผู้รับจ้างของ รฟพท. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่ รฟพท. ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของ รฟพท. ซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ในกรณีที่ รฟพท. ไม่อาจทำตามคำขอของท่านได้ รฟพท. จะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกับคำตอบสนองดังกล่าว

๙. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

รฟพท. ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควร โดยประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ รฟพท. หรือเกี่ยวกับประกาศ ฯ นี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)

ที่อยู่ : อาคารสถานีกลางบางซื่อ เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

Call Center : ๐-๒๔๘๑-๕๑๐๐

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

Email : info.pdpa@srtet.co.th

Phone : ๐-๒๔๘๑-๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๓๑๓

กรณีให้คำแนะนำ ทิชม ร้องเรียน ในเรื่องอื่นๆ

Website : <https://www.srtet.co.th/th/suggestion>